



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

23 ตุลาคม 2562



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แนวหน้า ผจก.รายวัน เดลินิวส์ คมชัดลึก ข่าวสด มติชน กรุงเทพ ธุรกิจ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ เว็บไซต์ thaipublica เนชั่นวิศุคสุดสัปดาห์ เว็บไซต์kaohoon kapok businessstoday ทีวีช่อง one ประชาไท ศูนย์ข่าวแปปซิฟิก เนชั่น ทีวี มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด ผจก. ออนไลน์ js100 mthai เว็บไซต์cm3thailand เว็บไซต์sanook kapook thansettakij mcot thaiquote บ้านเมืองออนไลน์</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รก.รองปลัด ก.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานที่ประชุม คกก.วัตถุอันตราย เปิดเผยว่า มีผู้เข้าร่วมประชุม 26 คนจาก 29 คน ได้เห็นชอบตามที่ก.เกษตรฯ เสนอให้ปรับพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยมอบให้กรมวิชาการเกษตรยกยกร่างประกาศกระทรวงว่าด้วยบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น แล้วเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอให้ความเห็นในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ การลงมติเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยพิจารณาการใช้ภายใน 1 ธ.ค. 2562 จำนวน 20 คน ยกเลิกการใช้ 1 ธ.ค. 2564 จำนวน 1 คน จำกัดการใช้ 5 คน ไกลโฟเซต ให้ยกเลิกใช้ 19 คน จำกัดการใช้ 7 คน คลอร์ไพริฟอส ยกเลิกการใช้ 22 คน จำกัดการใช้ 4 คน และให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณาระยะเวลา ความเหมาะสมในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายที่ยังคงเหลืออยู่หลังประกาศมีผลบังคับใช้ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกร หรือร้านจำหน่าย เป็นต้น</p> <p>สำหรับเหตุผลของมติครั้งนี้ เนื่องจากได้มีการพิจารณาข้อมูลประกอบด้วย ผลการดำเนินการของก.เกษตรฯ ที่ได้พิจารณาข้อมูลวิธีการและสารทางเลือกในการจัดการวัชพืช ต้นทุนของวิธีการ และสารทางเลือก ข้อมูลสารทดแทนคลอร์ไพริฟอส ปริมาณสารคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ซึ่ง ก.เกษตรฯ เห็นว่าสามารถบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้หากมีการยกเลิก ขณะที่ผู้แทนจาก สร.ได้นำเสนอข้อมูลความเป็นอันตราย และข้อมูลการตรวจสอบเฝ้าระวังสารตกค้างในสินค้าเกษตรในท้องตลาด</p> <p>-นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารเคมีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร รู้สึกพอใจมติของ คกก.วัตถุอันตราย อย่างไรก็ตาม หากมีต้นทุนจากการปรับเปลี่ยนนี้ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและ ก.เกษตรฯ ในการแบ่งเบาภาระเกษตรกร ส่วนเรื่องสารทดแทนเป็นหน้าที่ของก.เกษตรฯ</p>	
<p>แนวหน้า คมชัดลึก ข่าวสด มติชน สำนักข่าวอิศรา เว็บไซต์ thaiquote เว็บไซต์ แนวหน้า เวิร์คพอยท์นิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า mcot thestandard เว็บไซต์ คมชัดลึก สยามรัฐ ออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ nationweekend เว็บไซต์ไทยโพสต์ ผจก.ออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ให้ความเห็นที่ ดีใจที่เห็นข้าราชการ นักวิชาการ ที่มีคุณธรรม มีสำนึกต่อความปลอดภัยของประชาชน ส่วนที่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเตรียมฟ้องศาลปกครอง สามารถทำได้เพราะเป็นสิทธิ์ แต่ส่วนตัวจะทำหน้าที่ค้านต่อไป ส่วนแนวทางในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น การหาสารทดแทน เป็นเรื่องที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องไปศึกษาและพูดคุยกันต่อ</p> <p>-นายอนุทินได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นภาพตนเอง พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. และผู้บริหาร สร. กำลังเดินออกกำลังกาย พร้อมระบุว่า เขียร์ลีดเดอร์ของ สร.</p> <p>-นพ.ประสาน ชัยวิรัตน์นะ ผอ.รพ.หนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่รพ.หนองบัวลำภู ร่วมกันแถลงข่าวร่วมสนับสนุนการยกเลิกใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด</p> <p>-นพ.มนู ศุภสกุล นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี บุคลากรแพทย์ และพยาบาล ได้แถลงการณ์ให้ยกเลิกการใช้สารคลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต</p>	
<p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า ขอน้อมคารวะ คกก.วัตถุอันตรายที่มีมติตามความเห็นของก.เกษตรฯ ก.สาธารณสุข และ ก.อุตสาหกรรม หลังจากนั้น ก.เกษตรฯ จะเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย และจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องแนวทางการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกษตรกร</p>	
<p>เนชั่นทีวี mcot</p>	<p>-เสนอข่าว นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย กล่าวว่า วันที่ 28 ต.ค. นี้ เครือข่ายเกษตรกรที่ยังต้องใช้สารเคมี และได้รับผลกระทบจากการแบนสารเคมี จะเดินทางไปฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่แบน 3 สารเคมี ขณะที่เกษตรกรทุกคนจะร่วมกันแบนพรพรคภูมิใจไทย</p>	
<p>ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว น.ส.อัญชลี ลักษณะอำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลอง เปิดเผยว่า วันที่ 28 ต.ค.นี้ จะยื่นศาลปกครองเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราว และจะยื่นถอดถอนมติสาธารณสุข/2560</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
คมชัดลึก มติชน	ต้นเหตุของการแบน 3 สาร เพราะมีการใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ส่วนทางเลือกที่ 2 คือ รอให้นายกฯ กลับจากญี่ปุ่น เนื่องจากได้รับการประสานจากทีมงานว่านายกฯ มีคำสั่งให้รับฟังความคิดเห็นจาก 4 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใหม่ แต่ยังไม่มีความเห็นใดปฏิบัติตาม	
ข่าวสด thaigov	ต้อนรับเอกอัครราชทูตอิหร่าน -เสนอข่าว นายโมเชน มูฮัมมะดีย์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. พร้อมมอบสารแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองนายกฯ และรรมว.สธ. และยืนยันความพร้อมในการสานต่อความร่วมมือกับไทยในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข เกษษกรรม และอุปกรณ์การแพทย์ โดยไทยกับอิหร่าน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง 2 ประเทศเมื่อปีที่ผ่านมานอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายยังได้ส่งเสริมการเยือนของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างกันมากขึ้น	
ผจก.ออนไลน์	รมช.สธ.มอบนโยบายกรมการแพทย์ -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาโยบายและทิศทางการดำเนินงานกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ว่า สธ.มีนโยบายนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการ และระบบสุขภาพทางไกล เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้รับการบริการอย่างไร้รอยต่อ ลดความแออัดและการรอคอย และพร้อมสนับสนุนให้กรมการแพทย์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค และพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนเข้าถึงการรักษา โดยปีงบประมาณ 2563 กรมฯ มุ่งเน้นการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ สร้างความรู้ด้านสุขภาพ สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและบริการแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการ เช่น แอปพลิเคชันระบบคิว ระบบปรึกษาทางไกล การแพทย์แม่นยำ เป็นต้น	
ผจก.ออนไลน์	วัคซีนไขหวัดใหญ่ -เสนอข่าว ก่อนการประชุมกรม. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นำเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเป็นรอบที่ 2 เนื่องจากบางส่วนยังไม่ได้รับวัคซีน	
มติกรม. เว็บไซต์ thaiquote ผจก.ออนไลน์ สยามรัฐออนไลน์	แต่งตั้งผู้บริหาร สธ. -เสนอข่าว คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ สธ.เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 3 ราย 1.นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 2.พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และมีมติอนุมัติตามที่ สธ.เสนอแต่งตั้ง นพ.ไพศาล วรสถิตย์ ผอ.รพ.ตะกั่วป่า ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สป.	
เว็บไซต์ thebusinessplus	วางเสาเอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพพ.เด่นชัย -เสนอข่าว ศ. นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช เป็นประธานในพิธีวางเสาเอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพพ.เด่นชัย จ.แพร่ ซึ่งเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติแห่งแรก ในโครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 และกลายเป็นพระราชกุศล	
มติชนออนไลน์	การจัดบริการด้านสุขภาพ -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดและโฆษก สธ. กล่าวถึงกรณีสำนักวิจัยซูเปอร์โพล สํารวจพบประชาชนมีความต้องการด้านสุขภาพ ร้อยละ 65.9 ว่า ในปี 2562 ได้ให้บริการผู้ป่วยนอก 193.2 ล้านครั้ง ผู้ป่วยใน 9.4 ล้านราย จัดทำ Service plan ครบคลุมแล้ว 20 สาขา และพัฒนารพ.ทุกระดับ ระดับปฐมภูมิ มีคลินิกหมอครอบครัวและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1,180 แห่ง ระดับทุติยภูมิ รพช.มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลัก และรับดูแลผู้ป่วยส่งต่อจากรพ.ใหญ่ ระดับตติยภูมิ มีศูนย์เชี่ยวชาญครบทุกเขตสุขภาพ สำหรับปี 2563 หน่วยงานในสังกัด สธ. ได้รับงบประมาณดูแลสุขภาพประชาชน 139,550.29 ล้านบาท	
เว็บไซต์สยามรัฐ	ของบฯ สร้างที่พัก จนท.รพ.จอมทอง -เสนอข่าว น.น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคอนาคตใหม่ เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ผจก.รายวัน เคลิวิวิสต์ ข่าวสด	นำผู้บริหาร รพ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. หลังจากสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบวาระแรกของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างที่พักเจ้าหน้าที่ รพ.จอมทอง ที่ถูกไฟไหม้	
เว็บไซต์สนุก ไทยรัฐ	<p>รพ.สุราษฎร์ฯ ชี้แจงกรณีพระแทงบคนไข้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มนู ศุกลสกุล นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี ร่วมแถลงกรณีพระมนูญ นันตมาศ อายุ 73 ปี ใช้มีดพับแทง นายทัชชกร สมุทรสิงห์ อายุ 46 ปี ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม 1 รพ.สุราษฎร์ธานี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย เกิดจากความเครียดของผู้ป่วย เนื่องจากพระมนูญที่เข้ารักษาโรคมะเร็งที่ลิ้น มีภาวะทางจิตประสาทอย่างเฉียบพลัน ขณะนี้ส่งไปรักษาต่อที่รพ.สวนสราญรมย์ อากาศสงบแล้ว ส่วนนายทัชชกร อากาศปลอดภัยแล้วเช่นกัน</p>	
มติชนออนไลน์ ข่าวสดออนไลน์ เว็บไซต์กระปุก	<p>ความเชื่อปีบห้วนมเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การปีบห้วนมเด็กแรกเกิดเชื่อว่าจะทำให้ห้วนมไม่บอดเป็นความเชื่อที่ผิด อาจทำให้เต้านมยุบซ้าลงกว่าที่ควรจะเป็น หรือเนื้อเยื่อเต้านมบาดเจ็บ เกิดการอักเสบติดเชื้อหรือกลายเป็นฝีที่เต้านมได้ เนื่องจากผิวหนังเด็กมีความบอบบางและแพ้ง่าย ส่วนใหญ่อาการแพ้จะเกิดในช่วง 2-3 เดือนแรกหลังคลอด ทั้งนี้ เด็กทารกที่คลอดมาอาจพบว่ามึเต้านมใหญ่และมีน้ำนมไหลออกจากนมเด็กแรกเกิดอายุ 2-3 วัน มักพบได้ทั้งทารกเพศชายและเพศหญิง เป็นภาวะปกติ เกิดขึ้นจากฮอร์โมนเพศที่ได้รับจากแม่ผ่านทางสายสะดือ เมื่อเวลาผ่านไปฮอร์โมนจะลดลง เต้านมจะยุบเป็นปกติภายใน 2 สัปดาห์</p>	
มติชน เว็บไซต์ thebangkokinsight ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์ แนวหน้า thaigov	<p>มาตรฐานร้านอาหารแพ</p> <p>-เสนอข่าว นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รรมว.สธ. พร้อมด้วย นายอารยะ โรจนวานิชชากร ที่ปรึกษา รรมช.สธ. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และนายพิมาน พูลศรี ผจก.ฝ่ายบริหารธุรกิจ ร้านคาเฟ่เมซอน หรือแนวทางการควบคุมมาตรฐานร้านอาหารแพ หลังพบเศษพลาสติกปนเปื้อนในเครื่องดื่ม โดยกรมอนามัยมีมาตรการควบคุมการผลิตและคุ้มครองผู้บริโภคตามประกาศ สธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ให้เจ้าของผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท เช่น ผู้จัดการ ผู้ควบคุมดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารต้องเข้ารับการอบรม 6 ชั่วโมง และผู้สัมผัสอาหารที่เป็นผู้เตรียมปรุงประกอบจำหน่าย เสิร์ฟ และล้างภาชนะอุปกรณ์ ต้องเข้ารับการอบรม 3 ชั่วโมง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารภายในวันที่ 16 ธ.ค. 2563</p> <p>-พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า กรณีดังกล่าวพบการปนเปื้อนพลาสติกที่อยู่ในน้ำแข็ง สธ.จะประสานหน่วยงานท้องถิ่นให้คุมเข้มโรงงานผลิตน้ำแข็งทุกโรงซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตจาก อย. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อน หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท</p> <p>-ด้านผู้บริหารร้านอเมซอน ระบุ เบื้องต้นสั่งปิดร้านอาหารแพที่เกิดเหตุชั่วคราวเพื่อตรวจสอบและปรับปรุง หลังจากนั้นได้สั่งให้ทุกสาขาทั่วประเทศควบคุมมาตรฐานของน้ำแข็งที่จะนำเข้ามาภายในร้าน พร้อมส่งพนักงานกว่า 10,000 คนเข้าอบรมตามที่กฎหมายกำหนด</p>	
ไทยรัฐ	<p>ยาตองสูตรคางคก</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจ สภ.เสมีต อ.เมืองชลบุรี นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของ นายณัฐภณ โชติภัทรไพบูลย์ พ่อค้ายาตองเหล่าสูตรคางคก ไม่พบชิ้นส่วนคางคกผสมยาตองเหล่า ส่วนความคืบหน้าทางคดีที่แพทย์ระบุสาเหตุที่ทำให้คนกินอาการหนักอาจมาจากสารพิษเมทานอลนั้น ขณะนี้ยังยืนยันไม่ได้ว่ายาตองเหล่าผสมคางคกจริงหรือไม่ ได้ส่งตัวอย่างไปตรวจพิสูจน์ที่กรุงเทพฯ หากมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็จะรวบรวมหลักฐานออกหมายจับต่อไป</p> <p>-เจ้าหน้าที่สสจ.ชลบุรี และเจ้าหน้าที่ อสม.เทศบาลตำบลอ่างศิลาและเทศบาลตำบลเสมีต ลงพื้นที่ขอยาสภาพและยานุชนใน ต.อ่างศิลา และ ต.เสมีต เพื่อประชาสัมพันธ์ชาวบ้านไม่ให้กินและให้ใช้ความระมัดระวังในการทำหรือซื้อยาตองเหล่ามากินเอง</p> <p>-นพ.สุวรรณค์ ขวัญใจพานิช ผอ.รพ.ชลบุรี กล่าวถึงอาการผู้ป่วย ว่า ถ้าผู้ป่วยได้รับพิษคางคกจะมีอาการทางหัวใจ เช่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือช้ากว่าปกติ แต่จากการตรวจสอบคนไข้ไม่พบอาการดังกล่าว เป็นไปได้ว่าอาการป่วยและสาเหตุการตายอาจไม่ใช่เพราะพิษคางคก ได้ส่งเลือดและ</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	อบอุ่นอยู่เสมอ สวมใส่เสื้อผ้าที่มีความหนาเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็น ออกกำลังกายเป็นประจำ เคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆ เพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย รับประทานให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำอุ่นวันละ 6-8 แก้ว และนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอวันละ 7-9 ชั่วโมง หากเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น ควรเตรียมความพร้อมของร่างกาย ยาประจำและยาที่จำเป็นให้พร้อม	
ไทยรัฐ	ไข้หวัดใหญ่ -เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค เปิดเผยกรณีมีข่าวลูกของอดีตนักร้องชื่อดังป่วยและเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ ว่า จากการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบสารพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่มีโรคประจำตัวหากมีอาการป่วยควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว	
ไทยรัฐ	เตือนการเล่นประทัด -เสนอข่าว นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ เตือนผู้ปกครองให้กวดขันบุตรหลานไม่ให้เล่นประทัด หรือผลิตดอกไม้เพลิง หรือพลุ เพื่อนำมาจุดในช่วงงานประเพณีลอยกระทง อาจได้รับอันตรายบาดเจ็บและเสียชีวิตได้	

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

